

# 'นอภ.กะทู้'ลุยจับ'แก๊งยาไอซ์'ของกลางอี้อซ่า นายทุนเมืองขุนแผนรุกป่ากาญจน์กว่า2พันไร่

"แก๊งยาไอซ์ภูเก็ต" ผวา "นอภ.กะทู้" นำกำลัง "ชุดเฉพาะกิจ สายฟ้าสีหราช" บุกจับรวบแก๊งยาไอซ์ ได้ของกลางกว่า 400 กรัม เงินสด 5 แสนบาท อาวุธปืน กระสุนนับร้อยนัด จ่อขยายผลเครือข่ายที่เหลืออีก ขณะ ที่ "นอภ.เลาขวัญ" เมืองกาญจน์ นำ อส.และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจสอบป่า ตันน้ำหนองปลิง พบ "นายทุนเมืองขุนแผน" รุกป่ากว่า 2 พันไร่ สั่งล่าตัว ดำเนินคดีตามกฎหมาย

นายวีระ เกิดสิริมงคล นายอำเภอ กะทู้ จ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย นายศิริพงษ์ ทลิประสิทธิ์ นายวิสิทธิ์ โรม มินทร์ ปลัดอำเภอกะทู้ และกำลังเจ้าหน้าที่ อส.อำเภอกะทู้ บุกเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 1/43 หมู่ 3 ซ.เสียงใต้ ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภายหลังจับกุมนายสันติ หรือเอก หนูพุ่ม ได้ที่ซอยยินดีสินท ทางเข้าสวนผีเสื้อ ถนนสงขลา ต.รัชฎา อ.เมืองภูเก็ต พร้อม ของกลางยาไอซ์ 11 กรัม และอาวุธปืน .357 จำนวน 1 กระบอก จากการตรวจค้นที่บ้าน หลังดังกล่าวซึ่งเป็นชั้นเดียว หลังใหญ่ มีรั้วรอบขอบชิดตั้งอยู่กลางซอยเสียง ใต้ พบว่าบริเวณห้องนอนด้านขวามือมียาเสพติดประเภทยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในกล่องกระดาษภายในห้องดังกล่าว น้ำหนักรวม 485 กรัม

นอกจากนั้น ยังพบอาวุธปืน .38 จำนวน 1 กระบอก อาวุธปืนขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก กระสุนปืน 9 มม. จำนวน 50 นัด กระสุนปืน .38 จำนวน 52 นัด อุปกรณ์การเสพ เครื่องซังติจิตอล และของกลางอื่นๆ อีก หลายรายการ จึงได้ควบคุมตัวนายอนันต์ ทองมา อายุ 22 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ ภายในบ้านหลังดังกล่าว เบื้องต้นนายอนันต์ยอมรับว่าของกลางทั้งหมดเป็น ของตนเอง จึงควบคุมตัวมาสอบสวนที่สำนักงานป้องกันจังหวัดเพื่อขยายผล และนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นายวีระ กล่าวอีกว่า การเข้าตรวจค้นดังกล่าว สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ชุดสายฟ้าสีหราช อ.กะทู้ ได้รับแจ้งจากสายลับว่า มีวัยรุ่นลักลอบจำหน่าย ยาเสพติดที่บริเวณซอยยินดีสินท ทางเข้าสวนผีเสื้อ ถนนสงขลา ต.รัชฎา อ.เมืองภูเก็ต จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และสามารถจับกุมตัวนายสันติ หรือเอก หนูพุ่ม ได้ยาไอซ์ 11 กรัม พร้อมอาวุธปืน .357 จำนวน 1 กระบอก

จึงนำตัวมาสอบสวนขยายผล ซึ่งนายสันติได้ให้การขัดท้อว่าซื้อยาไอซ์มาจากนายอนันต์ ทองมา จึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ดังกล่าว ซึ่งหลังจากนี้จะนำตัวนายอนันต์มาสอบสวนขยายผลต่อไป

ด้านนายชาณุวิทย์ ศุภกิจจานุสรณ์ นายอำเภอเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี กล่าวไว้ว่า ตนพร้อมด้วยนายบรรพต พุ่มน้ำเย็น หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ กจ.2 (บ้านสามหลัง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อส.อำเภอเลาขวัญและกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จำนวนหนึ่ง ลงพื้นที่ตรวจสอบป่าต้นน้ำ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 12 ต.หนองปลิง หลัง มีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการบุกรุกแผ้วถาง เพื่อยึดครองนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว จากการตรวจสอบพบว่ามีการบุกรุกป่ากว่า 2 พันไร่ เบื้องต้นทราบว่ามีกลุ่มนายทุนมาจาก จ.สุพรรณบุรี ซึ่งหลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนเข้ามา จึงได้ประสานขอความร่วมมือ กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่าเป็น



วีระ เกิดสิริมงคล



ชาณุวิทย์ ศุภกิจจานุสรณ์

จริงตามที่ชาวบ้านร้องเรียน คือ ผืนป่าต้นน้ำหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 12 มีการ บุกรุกรวมกัน 5 จุด มีเนื้อที่ถูกบุกรุกรวมกันกว่า 2,000 ไร่ สภาพโดยรวม ของพื้นที่ยังมีร่องรอยของเครื่องจักรใหม่ๆ อยู่ แต่ไม่พบผู้กระทำผิดและ เครื่องจักรแต่อย่างใด คาดว่าขบวนการดังกล่าวคงจะไหวตัวทัน

นายชาณุวิทย์ กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ถูกบุกรุกจะเป็นป่า ลุ่มน้ำ และบริเวณเชิงเขา บางจุดพบว่าได้มีการบุกรุกมานานแล้ว มีการชุด เอาต่อไม้ยูคาลิปตัสขึ้นมากองไว้เป็นจำนวนมาก และพื้นที่บางส่วนยังมีการ ปลุกมันสำปะหลัง ส่วนพื้นที่บุกรุกสภาพใหม่ คาดว่าน่าจะมีโครงการประกอบ ธุรกิจประเภทรีสอร์ท หรือแบ่งขายเป็นล็อตๆ ส่วนเส้นทางผ่านเข้า-ออกมีทาง เดียว เบื้องต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ อส.อำเภอเลาขวัญตั้งจุดตรวจบริเวณ ทางเข้า-ออกแล้ว และจะทำการสืบสวนว่ากลุ่มนายทุนที่เข้ามาบุกรุกเป็นใคร อย่างไรก็ตามเบื้องต้นพบว่ากลุ่มนายทุนดังกล่าวมาจาก จ.สุพรรณบุรี และ หากการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปถึงกลุ่มนายทุนกลุ่มใด ก็จะดำเนินการ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ทีมข่าวเฉพาะกิจภูเก็ต-กาญจนบุรี/รายงาน